

Trường Tiểu Học Công Giáo St Bernadette

Bản Tin THÁNG BA 2018



Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG

Trường đóng cửa
Thứ Hai 5 tháng Ba

Nghỉ Lễ

Thứ Hai 12 tháng Ba

Bơi Lội Lớp 2, 3 & 4

Thứ Sáu 9 tháng Hai – 23 tháng Ba

Đêm Xem Phim Gia Đình

Thứ Sáu 2 tháng Ba

Hội Đọc Sách của Hiệu Trưởng

Thứ Năm 8 tháng Ba lúc 3.00pm

Ngày Trường Chụp Hình

Thứ Ba 20 tháng Ba

Đêm Gia Đình Thánh Thể

Thứ Ba 20 tháng Ba 7pm

Ngày Cuối Học Kỳ

Thứ Năm 29 tháng Ba Kết Thúc

1.00pm

Học Kỳ 2 Bắt Đầu

Thứ Hai 16 tháng Tư 8.45am

Ngày Lễ St Bernadette

Thứ Hai 16 tháng Tư

Lớp 4 Ngày Tĩnh Tâm Thánh Thể

Lớp 4 Hòa Giải

Thứ Năm 19 tháng Tư

Khi chúng ta bước vào tháng Ba và mùa Chay, chúng ta cử hành và cảm tạ sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng ta đã có đến niên học 2018. Các Lớp Mẫu Giáo có mặt ở đây mỗi ngày, dò xét và khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống học đường... giờ học tập, giờ chơi, giờ ăn, giờ lắng nghe và nói, và quan trọng nhất là dành thời gian để học làm quen những người bạn mới. Chúng tôi cảm ơn gia đình các em, các giáo viên và cả cộng đồng nhà trường đã làm các em cảm thấy được chào đón.

Lãnh Đạo Học Sinh là một phần quan trọng trong cuộc sống học đường tại Trường St Bernadette. Nó cho phép các học sinh có cơ hội để đại diện bạn bè của các em cho các em một tiếng nói mạnh mẽ trong cuộc sống cộng đồng trường học. Chúng tôi có nhiều hình thức lãnh đạo ở đây: Các Đội Trường Trường, Các Phó Đội Trường Trường, Các Đội Trường và Phó Đội Trường Nhà, Hội Đồng Đại Diện Học Sinh và Nhóm Công bằng Xã hội. Trong vài tuần qua, các học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6, đã tham gia vào một cuộc điều tra nhỏ về "Một Người Lãnh Đạo tốt là gì?"

Khi nói chuyện với các học sinh Lớp 5 và Lớp 6 về những gì trường đang tìm kiếm nơi một người lãnh đạo, chúng tôi đã thảo luận 3 yếu tố lãnh đạo. Thứ nhất, "dẫn dắt bằng gương mẫu", sống các giá trị nhà trường của chúng ta và Phúc Âm bằng lời nói, hành động và tương tác với nhau. Thứ hai, lãnh đạo là về "phục vụ", đảm bảo những lợi ích tốt nhất của cộng đồng nhà trường được phục vụ với tư cách là người lãnh đạo và thứ ba, chúng tôi đã thảo luận về "đi đầu tiên" vào những thời điểm, và bằng cách đó chúng tôi muốn nói, có can đảm để là người đầu tiên đứng lên cho những gì là đúng và để chỉ đạo. Chúng tôi đã dùng ví dụ nơi một đứa trẻ có thể là nạn nhân của sự trêu chọc, và làm thế nào với tư cách là một người lãnh đạo chúng ta cần sự can đảm để nói với đứa trẻ làm những hành vi gây tổn thương để đứng lên và nói rằng điều đó không thể chấp nhận.

Và do đó, với niềm vui lớn tôi công bố Nhóm Lãnh Đạo Học Sinh năm 2018:

Các Đội Trường Trường :	Joseph Vo & Erica Nguyen	Các Phó Trường :	Evan Mac & Lily Nguyen
Đội Trường Nhà Mamo	Jonathan Tieu	Đội Phó Nhà Mamo :	Ethan Tran
Đội Trường Nhà McKay :	Catherine Duong	Đội Phó Nhà McKay :	Gia Han Le Do
Đội Trường Nhà Mahoney :	Queenie Tran	Đội Phó Nhà Mahoney :	Kenny Tran
Đội Trường Nhà MacKillop :	Elizabeth Cassar	Đội Phó Nhà MacKillop :	Daniella Vella

Lãnh Đạo Hội Đồng Đại Diện Học Sinh năm 2018 là:

6E: Gia Lee Le Do	6C: Raymond Van	5K: Sage Moreira	5H: Eden Nguyen
4M: Jarrett Tieu	4S: Mitchell Mikunda	3G: Luka Nunokawa-Dong	3O: Ruby Nguyen and Thuy Duong Ngo
2S: Ethan Duong	2P: Ruby Nguyen	1G: Aimee Moreira	1G: Darren Mai

Nhóm Công Lý Xã Hội đã được thành lập từ năm 2013. Nhóm này hướng dẫn cộng đồng nhà trường của chúng tôi làm việc cùng nhau để làm nổi bật tầm quan trọng của các Nguyên tắc Công Bằng Xã hội trong trường học và trong bối cảnh toàn cầu. Các nguyên tắc của Công Bằng xã hội là: Phẩm Giá Con Người, Lợi ích Chung, Trợ Cấp và Tham gia, Đoàn kết, Lựa chọn Ưu tiên cho Người Nghèo và Coi Súc Sự Sáng tạo. Các học sinh trong Nhóm Công Bằng Xã hội chỉ đạo, tạo ra, tham gia và khuyến khích cộng đồng trường học tham gia vào các hành động giúp chứng minh các nguyên tắc này. Các hoạt động này có thể bao gồm tham gia vào Hội nghị Công lý Xã hội Bahay Tuluyan hoặc tổ chức gây quỹ cho Hiệp hội St Vincent de Paul hoặc những Đoàn Công Tác. Các thành viên của Nhóm Công Bằng Xã hội được kỳ vọng là những gương mẫu tốt cho bạn học của các em khi các em làm việc hướng tới giúp xây dựng một tương lai thúc đẩy sự công bằng cho tất cả mọi người.



Thông Báo của Hiệu Trưởng tiếp

Các Nhà Lãnh Đạo Công Bằng Xã Hội cho năm 2018 là:

Angelle Nguyen 5k	Tommie Tran 5K	Nicki Phan 5K	Alexandra Nguyen 5K	Tavishi Tavishi 5K
Madelyn Nguyen 5K	Vincent Hosny 5K	Jereh Hlawn Ceu 5K	Lucas Yang 5K	Sienna Manariti 5H
Henry Le 6E	Anthony Le 6E	Ngun Cha Chai 5H	Benedetta Muccini 6C	Lily Huynh 5H
Anthony Luu 6C				

Chúng tôi chúc mừng tất cả các em và cảm ơn các em vì thể hiện sự quan tâm, cũng như vai trò quan trọng của các em trong việc lãnh đạo nhà trường để xác định và tham gia vào các hành động công lý cho cộng đồng của chúng tôi và xa hơn nữa.

Lời Nguyện

Khi bước vào giai đoạn Mùa Chay trong Lịch Phụng vụ, các Kitô hữu trên khắp thế giới bắt đầu kỷ niệm ngày đặc biệt này. Vào Thứ Tư Lễ Tro, nhiều người Công giáo nhận lãnh tro, được vạch trên trán của họ để nhắc nhở họ là môn đệ của Chúa Giêsu và sáu tuần lễ mùa Chay này là thời gian đặc biệt chú ý đến việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc tốt.

Và vì thế chúng ta cầu nguyện...

Thiên Chúa hòa nhã và yêu thương,

Khi chúng tôi bắt đầu mùa Chay của chúng tôi

Xin cho chúng tôi cố gắng để được là tay và chân của Chúa Kitô trên thế giới.

Xin cho chúng tôi có thể thấy với đôi mắt của Ngài những người bị từ chối và bỏ rơi,

và hành động với yêu thương và chấp nhận.

Xin cho chúng tôi lắng nghe với đôi tai của Ngài tiếng kêu khóc của những người đang đau đớn và buồn phiền,

và lắng nghe với lòng trắc ẩn và hiểu biết.



Tin Nhân Viên

Cô Federica Falco sẽ bắt đầu nghỉ phép Phụ sản vào cuối Học Kỳ 1. Chúng tôi chúc cô mọi sự tốt đẹp nhất. Chúng tôi chào mừng hai Phụ Giáo mới đến với cộng đồng nhà trường của chúng tôi, Cô Jo Hennessey và Cô Cherie Saad.

Tin Nhà Trường

Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2019

Ghi Danh cho Lớp Mẫu Giáo 2019 hiện đang mở. Đơn ghi danh có tại Văn Phòng Nhà Trường. Một Phí Ghi Danh \$50 không hoàn trả cho mỗi đơn của gia đình mới. Phụ Huynh cũng được yêu cầu cung cấp các bản sao: Chứng Nhận Rửa Tội, Giấy Khai Sinh và Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa cho Ghi Danh Trường Tiểu học. Các cuộc phỏng vấn và tham quan trường sẽ được tiến hành cho trẻ em và phụ huynh, từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Sáu. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho văn phòng trường học số 93118872.

Gặp gỡ và Thăm Hỏi

Tuần này chúng ta có "Gặp Gỡ và Thăm Hỏi". Đây là thời gian để phụ huynh hoặc người giám hộ gặp gỡ và chào hỏi giáo viên của con mình. Đây là cơ hội để các gia đình chia sẻ kiến thức họ có về con mình với trường. Cuộc trò chuyện này hỗ trợ giáo viên và nhà trường hiểu rõ hơn về con của quý vị, do đó giúp trường học có thể định đặt tốt hơn cho việc học tập hoặc cá nhân hóa việc học tập cho con của quý vị.



Bơi Lội

Chương trình bơi đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Các học sinh Lớp 2, 3 và 4 đã tham gia vào mỗi thứ Sáu từ tuần thứ 2. Chương trình bơi lội, xây dựng sự tự tin và các kỹ năng của học sinh để bơi trong và vòng quanh nước. Đó là niềm vui để thăm các học sinh vào thứ Sáu và xem sự phát triển các kỹ năng bơi lội, tăng sự tự tin và thể dục trong nước, cũng như niềm vui liên quan đến hoạt động này. Năm nay tỷ lệ giáo viên cho học sinh đã tăng lên, cho phép việc học tập và tham gia của học sinh được cải thiện và cho học sinh cơ hội để trải nghiệm tất cả các độ sâu của nước trong hồ bơi. Đây là chương trình bắt buộc tại Trường St Bernadette, và hiện đang được Bộ Giáo dục khuyến khích, để chống lại sự gia tăng rất lớn trẻ em bị chết đuối.

Thánh Lễ Toàn trường và Thánh Lễ của Lớp

Trong Lịch Nhà Trường và trong Bản Tin Cấp Lớp, tất cả các gia đình sẽ được biết về những ngày dành cho Thánh Lễ Toàn Trường và Thánh Lễ của Lớp. Tất cả các gia đình được mời tham dự các buổi này với các học sinh.

Tin Nhà Trường tiếp

Thanh toán Học phí và Lệ Phí và Giấy Liên Lạc Gia Đình

Các bản tường trình của gia đình sẽ được gửi về nhà sớm với Giấy Liên Lạc Gia đình. Xin quý vị vui lòng kiểm tra tờ Thông tin chi tiết của gia đình, hãy sửa đổi bất cứ điều gì cần thiết, ký tên và gửi lại văn phòng càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể cập nhật chi tiết trên hồ sơ cho con quý vị.

Thiết bị di động 1: 1: Triển khai

Tuần trước, các học sinh Lớp 5 và cha mẹ các em đã tham dự một buổi Thông tin do Bernadette Hitch Trường Ban ICT dẫn dắt, giải thích việc sử dụng iPad như là công cụ học tập trong Lớp 5. Các phụ huynh và học sinh đã tham dự cuộc họp để lắng nghe và chia sẻ công cụ này sẽ được sử dụng như thế nào để tăng cường việc học và giảng dạy. Tại trường St Bernadette, học sinh Lớp 5 và 6 có iPad nhà trường sở hữu, được sử dụng ở trường học và ở nhà để học và giảng dạy. Trong không gian học tập Lớp 3 & 4 tỷ lệ iPads là 1: 1, 1 ipad cho mỗi trẻ. Ở đây các iPads được sử dụng để xác định lại và tái tạo việc học ở trường. Các khu vực Mẫu Giáo đến Lớp 2, có sự kết hợp của iPads và MacBooks để hỗ trợ việc học tập.



Lễ Hội Bơi Lợi Quận

Vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng 2, các học sinh lớp 4, 5 và 6 đại diện cho trường của chúng tôi tại Lễ Hội Bơi Lợi của Quận Foot-



scray. Sự kiện này được tổ chức tại Trung Tâm Maribyrnong Aquatic. Đội bơi của chúng tôi bao gồm Erica Nguyen, Elysha Trieu, Minh Châu Võ, Patrick Luu, Jonathan Tieu, Angelle Nguyen, Eden Nguyen, Lily Nguyen, Sage Moreira, Sabastian Packer, Robert Nguyen, Jarrett Tieu, Andreas Segovia, Aaron Lieng và Kristo Akoch. Các học sinh tranh đua với các học sinh khác từ Trường Tiểu học Footscray, Trường Tiểu học Footscray North, Trường Tiểu học West Footscray và Trường Tiểu học St John's. Erica, Elysha, Minh Châu, Jonathan và Jarrett đã đủ tiêu chuẩn để tham dự Lễ Hội Khu vực tại St. Albans Leisure Centre vào ngày 20 tháng Ba.

Lễ Hội Bơi Lợi là một thành công lớn và chúng tôi thực sự tự hào về tất cả các đội bơi của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các gia đình vì sự hỗ trợ liên tục của họ. Thật là tuyệt vời khi có thể chào đón một số gia đình của chúng ta vào đúng ngày mà họ có thể đến và cổ vũ các con mình.

St B's Got Talent

St B's Got Talent là một cơ hội cho học sinh thể hiện tài năng của mình trong Biểu Diễn Nghệ Thuật dù đó là hát, nhảy, hay chơi một nhạc cụ. Trong năm nay tất cả học sinh sẽ có cơ hội này.

Học Kỳ này các học sinh Lớp 5 và lớp 6 sẽ dẫn dắt sự kiện vui nhộn này và có cơ hội trình diễn một tiết mục thử giọng. SRC mới của chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này và tất cả các học sinh sẽ được mời tham dự. Tất cả các gia đình cũng được mời đến các buổi thử giọng và vòng chung kết vào những ngày và giờ sau:

Lớp	Ngày	Giờ	Sự Kiện	Địa Điểm
Lớp 5 và 6	Thứ Sáu 2 tháng Ba 2018		Đệ trình Biểu diễn hay diễn xuất	Hộp Trong khu vực Văn Phòng
	Thứ Ba 13 tháng Ba Thứ Tư 14 tháng Ba Thứ Năm 15 tháng Ba	11:15-12:00	Buổi Thử Giọng	Khu Vực Sân Khấu
	Thứ Tư 21 Tháng Ba	11:15-12:00	Chung Kết	Khu Vực Sân Khấu

Chúng tôi mong chờ gặp quý vị ở đó.

Kiểm Tra Đọc và Viết cho Học Sinh

Trong vài tuần qua, các học sinh Lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 sẽ và đang tham gia vào cuộc kiểm tra Khả năng Đọc và Viết. Cuộc kiểm tra này cho giáo viên thông tin hiện tại và liên quan để lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược học tập và giảng dạy để cải thiện việc học tập của học sinh vào thời điểm cần thiết. Các lớp 3 đến lớp 6 cũng đã tiến hành kiểm tra để định đặt học tập và giảng dạy cho các học sinh.

Tin Phụ Huynh

Ý tưởng nuôi dạy con

Năm ngoái, trường St Bernadette đã trở thành một thành viên của **Ý Tưởng Nuôi Dạy Con**, một nguồn lực được khai triển bởi một trong những nhà giáo dục phụ huynh hàng đầu ở Úc, Michael Grose. Michael là tác giả của nhiều cuốn sách nuôi dạy con và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khắp Australia bao gồm The Project, The Today Show và đài phát thanh ABC. Với tư cách thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được các bài viết và nguồn lực hàng tháng miễn phí.

Quý vị sẽ tìm thấy bài báo tháng này trong bản tin toàn trường hiện thời của chúng tôi. Nó có tiêu đề "Làm việc chặt chẽ với giáo viên của con quý vị trong năm nay". Bài báo thảo luận về tầm quan trọng của mối quan hệ mạnh mẽ giữa phụ huynh và giáo viên và mối quan hệ này đóng góp vào thành công của học sinh như thế nào. Michael thảo luận năm yếu tố có thể hướng dẫn các phụ huynh trong việc hình thành sự liên kết chặt chẽ với giáo viên của con mình trong năm nay!

Chúng tôi mong muốn được học tập cùng với quý vị để hỗ trợ tốt nhất cho con cái và học sinh của chúng tôi trong tất cả các khía cạnh cuộc sống của các em.

Phụ Huynh trong Quan Hệ Đối Tác

Buổi họp đầu tiên của PiP diễn ra vào đầu tháng Hai và có khá nhiều phụ huynh tham dự. Cảm ơn nhiều tất cả những người đã đến cùng. Chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều mặt - đặt mục tiêu, thảo luận các ý tưởng và chia sẻ thông tin xung quanh những cách chúng ta có thể kết nối với nhau như một cộng đồng trường học. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những ý tưởng này trong năm.

Buổi họp tiếp theo của chúng tôi sẽ vào **Thứ Sáu ngày 16 tháng Ba lúc 2:15pm**. Một lời mời được mở rộng đến tất cả phụ huynh và người giám hộ để tham dự và tham gia nhóm này. Chúng tôi mong sẽ gặp quý vị ở đó!

Chương trình họp cho đến nay là:

1. Các Ngày họp PiP năm 2018;
2. Báo cáo của hiệu trưởng - cập nhật một số khía cạnh của hoạt động nhà trường;
3. Chủ đề chia sẻ thông tin: Điều hướng diện mạo mới trang web. Có rất nhiều thông tin trên trang web, hãy đến và học cách tìm thấy nó;
4. Đêm Xem Phim;
5. Các sự kiện sắp tới.



Tin Giáo Xứ

Cần các Tình nguyện viên!

Các giáo dân đã yêu cầu về đưa lại việc gặp nhau và có tách trà / cà phê mỗi tháng một lần sau thánh lễ Thứ bảy 6.30pm. Chúng tôi đang tìm kiếm những người sẵn lòng tình nguyện để xếp đặt và điều hành hoạt động này. Nếu quý vị quan tâm đến việc hỗ trợ giáo xứ của chúng ta với việc này, hãy thêm tên và địa chỉ liên lạc của quý vị vào danh sách ở tiền sảnh. Cảm ơn quý vị

Hãy đến cho một buổi tối đức tin, vui vẻ, và hữu nghị. Cảm ơn tất cả những người đã tham dự đêm Xem Phim của chúng tôi vào Thứ Sáu tuần trước. Bộ phim "Fireproof" đã chứng tỏ là một bộ phim đã chạm đến trái tim của tất cả những người đã xem nó.

Buổi tiếp theo sẽ là vào ngày Thứ Sáu, ngày 16 tháng Ba lúc 7 giờ tối tại Spinelli House. DVD được gọi là 'Bạn có Tin Không?'

Nó kể về câu chuyện của một tá linh hồn khác nhau - tất cả đều di chuyển theo những hướng khác nhau, tất cả đều mong muốn một điều gì đó nhiều hơn. Khi cuộc sống của họ đột ngột gặp nhau, họ đều sắp khám phá ra có quyền năng trong Thập giá Chúa Kitô ... dù họ vẫn chưa tin điều đó. Khi một mục sư địa phương bị lay động đến cốt lõi bởi đức tin hữu hình của một nhà truyền giáo gốc đường cũ, ông ta được nhắc nhở rằng niềm tin thật sự luôn đòi hỏi hành động. Phản ứng của ông đã làm cháy nóng một cuộc hành trình thúc đẩy đức tin, tác động mạnh mẽ đến mọi người mà nó chạm đến theo những cách mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể bố trí được.

Hơn cả một bộ phim, đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta cần phải có trong cuộc đời của chúng ta: **BẠN CÓ TIN KHÔNG?**

insights

Working closely with your child's teacher this year

by Michael Grose



In my work as a presenter and educator I've visited hundreds of schools, spoken with hundreds of school leaders and worked with many educational innovators and researchers at the forefront of modern education. These people and experiences have given me valuable insights into what makes great schools tick.

Strong parent-teacher relationships are one of the hallmarks of all great schools. They're a major contributor to student success. The research into schooling across the Western world reveals that positive parent-teacher partnerships are a more significant factor in student success than parent income levels or social status.

However, parent-teacher relationships require effort and energy from both parties if they are going to really benefit children and young people.

Here are five elements to guide you as a parent in forming strong bonds with your child's teachers this year:

1. Knowing (building affinity)

Know – the first element – requires you to be both proactive and patient. *Proactive because you need to be willing to meet and work at maintaining relationships. Patient because it may take some time to build a working relationship.* For your partnership to be meaningful and successful you need to meet with your children's teacher(s) with the goal of forming a respectful professional relationship. Share your aspirations for your child and be willing to build the teacher's knowledge about your family.



Get to know your child's teachers' aspirations and gain an understanding of their approach and the focus they have for this particular year group.

Also commit to continuing to know what's going on in the life of your child's classrooms as well as the life of the school on an ongoing basis.

2. Supporting (building trust)

Children need to know that you are fully behind what their teachers are trying to achieve if they are going to commit fully to learning. The best way to support your child's teacher is to trust their knowledge, professionalism and experience. Avoid the temptation to question the expertise of teachers in front of students, particularly when the teachers use methods that you are unfamiliar with. Initiate conversations with teachers around methodology to give them the chance to explain the approach they are taking.

3. Participating (building links to student learning)

Participation – the third element – takes into account the level of parent engagement in student learning. There's a huge body of research that points to the correlation between parent engagement in student learning and their educational success. If you want your child to improve his learning, take an interest in what he is doing. Follow school and teacher guidelines about helping at home and attend as many conferences, meetings and events involving your child as possible. This simple strategy has a significant, long-term impact.



4. Communicating (building relationships)

Life's not always smooth sailing for kids of any age. Family circumstances change. Friends move away. Illness happens. Mental health challenges can hit anyone at any time. These changes affect learning. Keep teachers up to date with significant changes or difficulties that your child or young person experiences so they can accommodate your child's emotional and learning needs at school.

5. Advocating (building loyalty)

Advocacy – the last element – means that you talk teachers and your school up rather than tear them down among children and the wider community. Teachers hold very public positions and generally work hard to build good reputations both within their school and their wider education community. Consider a teacher's reputation among the community and also with children when you discuss educational matters with others.

Building parent-teacher relationships doesn't just happen. They take good will from both sides, a commitment to setting aside the time necessary to support the home-based learning tasks that are expected, and a willingness to communicate both concerns and commendations through the correct channels.

Parent-teacher relationships – long may they prosper!



Michael Grose

*Michael Grose, founder of Parenting Ideas, is one of Australia's leading parenting educators. He's the author of 10 books for parents including **Thriving!** and the best-selling **Why First Borns Rule the World and Last Borns Want to Change It**, and his latest release **Spoonfed Generation: How to raise independent children**.*

March Calendar - 2018

ST BERNADETTE'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
<p>26th Week 5</p> <p>Lớp Mẫu Giáo 8.45 – 3.30 8.55am Tập Hợp Toàn Trường Lớp 4M tổ chức Chào đón tất cả 2.35pm Toàn Trường Suy Niệm</p>	<p>27th</p> <p>Lớp Mẫu Giáo 8.45 – 3.30</p> <p>3.00pm Giờ Uống Trà Thứ Ba</p>	<p>28th</p> <p>Lớp Mẫu Giáo 8.45 – 3.30</p> <p>3.00pm Trường Kết Thúc</p>	<p>1st MAR</p> <p>Lớp Mẫu Giáo 8.45 – 3.30</p> <p>Lớp 1 & 2 Tham quan Tham Gia vào Khoa Học</p>	<p>2nd MAR</p> <p>Lớp Mẫu Giáo 8.45 – 3.30</p> <p>Bơi Lội Lớp 2, 3 & 4</p> <p>Lớp 1 & 2 Tham quan Tham Gia vào Khoa Học</p> <p>Đêm Xem Phim Gia Định 6pm</p>	<p>3rd MAR</p>	
<p>5th - Week 6</p> <p>Ngày Trường Đóng Cửa NHÂN VIÊN TU NGHỈ</p>	<p>6th</p> <p>Alpha Dental</p> <p>10:45am Lớp 6 Đi viếng Châm Sóc Người Cao Niên</p> <p>3.00pm Giờ Uống Trà Thứ Ba</p>	<p>7th</p> <p>Alpha Dental</p> <p>2.30pm Toàn Trường Suy Niệm</p> <p>3.00pm Trường Kết Thúc</p>	<p>8th</p> <p>Alpha Dental</p> <p>3pm Hội Đọc Sách của Hiệu Trưởng</p>	<p>9th</p> <p>Alpha Dental</p> <p>9.15 Lớp 6 Thánh Lễ Lớp</p>	<p>10th</p>	<p>11th</p>
<p>12th - Week 7</p> <p>Tuần Lễ Giáo Dục Công Giáo LỄ NGHỈ HỌC</p>	<p>13th</p> <p>Tuần Lễ Giáo Dục Công Giáo St B's Got Talent Thứ Giọng</p> <p>10:45am Lớp 6 Đi viếng Châm Sóc Người Cao Niên</p> <p>Lớp 1 & 2 Tham Quan Thị Trường Melbourne 3.00pm</p> <p>Giờ Uống Trà Thứ Ba</p>	<p>14th</p> <p>Tuần Lễ Giáo Dục Công Giáo St B's Got Talent Thứ Giọng</p> <p>2.30pm Toàn Trường Suy Niệm</p> <p>3.00pm Trường Kết Thúc</p>	<p>15th</p> <p>Tuần Lễ Giáo Dục Công Giáo St B's Got Talent Thứ Giọng</p>	<p>16th</p> <p>Tuần Lễ Giáo Dục Công Giáo Thánh Lễ ở St Patrick Nhóm Công Bằng Xã Hội</p> <p>9.15 Lớp 5 Thánh Lễ Lớp</p> <p>Lớp Mẫu Giáo Tham Quan Cảnh Sát Viếng</p> <p>Bơi Lội Lớp 2, 3 & 4</p>	<p>17th</p>	<p>18th</p>
<p>19th - Week 8</p> <p>Alpha Dental</p> <p>8.55 Tập Hợp Toàn Trường.</p> <p>Lớp 30 tổ chức</p> <p>Chào đón tất cả</p> <p>11.20 Suy Niệm Các Thứ Hai</p> <p>"Giá Trị cho Cuộc Sống" – Toàn Trường Tham Quan</p>	<p>20th</p> <p>NGÀY TRƯỜNG CHỤP HÌNH</p> <p>10:45am Lớp 6 Đi viếng Châm Sóc Người Cao Niên</p> <p>3.00pm Giờ Uống Trà Thứ Ba</p> <p>Lớp 4 Đêm Gia Đình Thành Thế 7pm</p>	<p>21st</p> <p>Chung kết St B's Got Talent</p> <p>2.30pm Toàn Trường Suy Niệm</p> <p>3.00pm Trường Kết Thúc</p>	<p>22nd</p>	<p>23rd</p> <p>9.15am Lớp 4 Thánh Lễ Lớp</p> <p>Bơi Lội Lớp 2, 3 & 4</p>	<p>24th</p>	<p>25th</p>
<p>26th - Week 9</p> <p>Lớp 5 & 6 Trại Adanac</p> <p>8.55 Tập Hợp Toàn Trường.</p> <p>Lớp 2S tổ chức</p> <p>Chào đón tất cả</p> <p>11.20 Suy Niệm Các Thứ Hai</p>	<p>27th</p> <p>Lớp 5 & 6 Trại Adanac</p> <p>10:45am Lớp 6 Đi viếng Châm Sóc Người Cao Niên</p> <p>3.00pm Giờ Uống Trà Thứ Ba</p>	<p>28th</p> <p>Lớp 5 & 6 Trại Adanac</p> <p>2.30pm Toàn Trường Suy Niệm</p> <p>3.00pm Trường Kết Thúc</p>	<p>29th</p> <p>10am Phụ Vụ Thứ Năm Tuần Thánh -</p> <p>KẾT THÚC HỌC KỲ</p> <p>TRƯỜNG KẾT THÚC LÚC</p> <p>1.00PM</p>	<p>30th</p> <p>THỨ SÁU TUẦN THÁNH</p>	<p>31st</p> <p>NGHỈ HỌC</p>	<p>1st APRIL</p> <p>PHỤC SINH</p> <p>Học Kỳ 2 Bắt Đầu Thứ Hai 16 tháng Tư 8.45</p>

